

Tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ tư pháp gia đình

Ngày 1 Tháng Mười Hai, 2023

Chiến lược Công Lý Gia Đình mới sẽ giúp người dân Alberta giải quyết các vấn đề tại tòa án gia đình dễ dàng hơn.

Giải quyết các vấn đề gia đình bên ngoài tòa án có thể làm giảm căng thẳng cho trẻ em và gia đình. Chính phủ Alberta đang cải thiện hệ thống tư pháp gia đình để giúp người dân Alberta, đặc biệt là những người đại diện cho chính họ trong các vấn đề như ly hôn, thỏa thuận hỗ trợ vợ chồng, thỏa thuận nuôi dạy con cái hoặc lệnh hỗ trợ nuôi con, giải quyết các vấn đề về luật gia đình nhanh hơn.

Hiện tại, các dịch vụ tư pháp gia đình rất đa dạng ở các tòa án khác nhau và liệu người dân Alberta có được tiếp cận một số dịch vụ nhất định hay không còn tùy thuộc vào tòa án hoặc luật mà vụ việc của họ thuộc về. Chiến lược Công Lý Gia Đình mới sẽ giúp điều chỉnh các dịch vụ ở cả Tòa Án Tư Pháp Alberta và Tòa Án King's Bench của Alberta, để người dân Alberta có thể tiếp cận các loại dịch vụ giống nhau bất kể họ tham dự tòa án nào. Chính phủ Alberta đã làm việc với Tòa Án Tư Pháp Alberta và Tòa Án King's Bench của Alberta để phát triển chiến lược này.

“Chính phủ Alberta đang làm cho hệ thống tư pháp gia đình trở nên dễ tiếp cận hơn nhằm giảm bớt căng thẳng cho người dân Alberta trong việc giải quyết các vấn đề về luật gia đình trong thời điểm vốn đã khó khăn này. Chúng tôi đang mở rộng các dịch vụ trước tòa để người dân Alberta có thể tiếp cận nhiều loại dịch vụ trước khi nộp đơn yêu cầu bồi thường hoặc tham dự tòa án.”

Mickey Amery, Bộ Trưởng Tư Pháp và Tổng Chương Lý

Chiến lược Công Lý Gia Đình được hỗ trợ bởi khoản đầu tư trị giá \$5 triệu từ Ngân Sách 2023 để mở rộng các dịch vụ trước tòa ở Edmonton và Calgary. Các dịch vụ này, bao gồm giải quyết tranh chấp thay thế, cố vấn tòa án gia đình và các biện pháp can thiệp nuôi dạy con cái, có thể giúp người dân Alberta quyết định xem họ có muốn giải quyết vấn đề gia đình ngoài tòa án hay hiểu rõ hơn về quy trình nếu họ quyết định ra tòa.

Ngoài ra, chính phủ Alberta đang giới thiệu một công cụ trực tuyến Trung Tâm Giải Quyết Gia Đình để cung cấp thông tin cho người dân Alberta giải quyết các vấn đề về luật gia đình. Trung Tâm Giải Quyết Gia Đình sẽ cung cấp cho người dân Alberta một cách mới để khám phá các lựa chọn của họ và các bước tiếp theo khi bắt đầu ly hôn, xin quyền giám hộ hoặc đàm phán lại thỏa thuận nuôi dạy con cái. Nền tảng này sẽ có sẵn cho người dân Alberta trên toàn tỉnh bang vào tháng Mười Hai.

“Những nỗ lực phối hợp để hỗ trợ các gia đình là hoàn toàn hợp lý. Chúng tôi hoan nghênh các cách tiếp cận trong mô hình cung cấp dịch vụ Chiến lược Công Lý Gia Đình sẽ giúp cung cấp mối liên kết với các nguồn lực giải quyết tranh chấp thay thế và những người hành nghề hòa giải đủ tiêu chuẩn.

Chúng tôi mong muốn được cộng tác trong việc cải thiện và nâng cao phúc lợi của các gia đình ở Alberta.”

Lynn King, giám đốc điều hành, Viện Giải Quyết Tranh Chấp Thay Thế của Alberta

“Chiến lược Công Lý Gia Đình mới được đưa ra tại các tòa án ở Alberta sẽ mang đến cho các bậc cha mẹ đang gặp khó khăn trong việc điều hướng việc cùng nuôi dạy con cái và các vấn đề liên quan có cơ hội giải quyết những thách thức đó theo cách không đối đầu, thân thiện với gia đình hơn. Trong hầu hết các trường hợp, giải quyết tranh chấp gia đình giúp giảm đáng kể chi phí tài chính và tinh thần cho gia đình cũng như thời gian cần thiết để đạt được giải pháp.”

Sharon J. Crooks, chủ tịch hội đồng quản trị, Hiệp Hội Hòa Giải Gia Đình Alberta

Điểm nhanh các dữ kiện

- Các vấn đề về luật gia đình ở Alberta được xét xử tại Tòa Án King’s Bench của Alberta và Tòa Án Tư Pháp Alberta.
- Mỗi năm, Tòa Án King’s Bench của Alberta xử lý khoảng 60,000 vụ án dân sự và gia đình mới, 9,000 phán quyết ly hôn và 350 phiên tòa dân sự và gia đình.
- Tòa Án Tư Pháp Alberta xét xử khoảng 17,000 vụ việc bảo vệ gia đình và trẻ em hàng năm.

Thông tin liên quan

- [Thông tin và dịch vụ ly hôn và ly thân](#)

Tin liên quan

- [Thêm \\$5 triệu cho các dịch vụ giải quyết vấn đề gia đình](#) (Ngày 29 Tháng Ba, 2023)

Yêu cầu về truyền thông

Chinenye Anokwuru

Chinenye.Anokwuru@gov.ab.ca

(780) 720-1915

Thư Ký Báo Chí Cấp Cao, Tư Pháp